

ด่วนที่สุด

ที่ รย ๐๐๑๗.๓/ว ๐๙๕๖



ศาลากลางจังหวัดระยอง
ถนนสุขุมวิท รย ๒๑๑๕๐

๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การชักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรม
สาธารณะต่าง ๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ ทุกส่วน หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นายกเทศมนตรีนครระยอง นายกเทศมนตรี
เมืองมาบตาพุด นายกเทศมนตรีเมืองบ้านฉาง ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และภาคเอกชนในเขตอำเภอเมืองระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๐๙/ว ๕๒๔

ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว ๑๙๒๗

ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดระยองได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) รายงานเกี่ยวกับ
แนวทางการดำเนินการป้องกัน แก้ไข และการบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยในส่วนของงานการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรมสาธารณะ
ต่าง ๆ เห็นควรกำหนดแนวทางการดำเนินการ ประกอบกับมติที่ประชุมหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ที่ประชุมได้เห็นชอบแนวทาง
กราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ ของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐในห้วง
เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสำเนาหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ด่วนที่สุด
ที่ นร ๐๑๐๙/ว ๕๒๔ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี และกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไป
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และมติที่ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๓ ในการนี้ จึงขอให้ท่านดำเนินการ ดังนี้

๑. การจัดงานพระราชพิธีและงานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ กำหนดให้มีขึ้นในห้วงเดือน
เมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ยังคงจัดได้ตามที่มีหมายกำหนดการไว้ แต่ให้มีผู้เข้าเฝ้าฯ จำนวนเท่าที่จำเป็น
และเหมาะสม โดยจะจัดที่นั่งหรือที่ยืนห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร รวมทั้งให้มีมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของอย่างเข้มงวด มีการตรวจวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัย ในการนี้ รัฐบาลขอพระราชทานพระบรม
ราชานุญาตให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีประสานงานกับพระราชวังในการดำเนินการเชิญผู้เฝ้าฯ
และจัดฝั่งสถานที่เฝ้าฯ

๒. การจัดงานพิธีและงานกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะมีกลุ่มบุคคลจำนวนมากมารวมตัวกันอยู่ใน
สถานที่เดียวกัน เช่น งานทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลต่าง ๆ กิจกรรมจิตอาสา ในกรณีที่สามารถงดการ

/จัดงานพิธี...

จัดงานพิธีและงานกิจกรรมใด ๆ ให้งดเสีย และในกรณีที่ไม่สามารถงดการจัดงานพิธีและงานกิจกรรมดังกล่าวได้ ให้เลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัยแล้ว

โดยในเรื่องดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยได้มีโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ส่วนที่สุดที่ มท ๐๒๐๑.๓/ว๑๙๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ แจ้งจังหวัดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เกี่ยวกับการจัดงานรัฐพิธีประจำปีของจังหวัดด้วยแล้ว (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓. การตกแต่งสถานที่ประดับไฟและธงเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันฉัตรมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพระบรมราชสมภพ และวันประสูติ สามารถดำเนินการได้ รวมทั้งการตั้งโต๊ะหมู่บูชาพร้อมพระบรมฉายาลักษณ์หรือพระฉายาลักษณ์ และจัดให้มีสมุดลงนามถวายพระพรไว้ในสถานที่ตั้ง โดยให้หน่วยงานและสถานที่ทำการต่าง ๆ ดำเนินการให้สมพระเกียรติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แต่ให้จัดมาตรการป้องกันมิให้เป็นช่องทางมีการรวมกลุ่มหรือเป็นความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายโรค

๔. กรณีที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยภายในจังหวัดได้มีหนังสือกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับเชิญเสด็จพระราชดำเนินแล้วหรืออยู่ระหว่างรอพระบรมราชวินิจฉัย ขอให้พิจารณางดหรือเลื่อนออกไปตามความเหมาะสม โดยให้นำความกราบบังคมทูลขอพระบรมราชานุญาตต่อไป

๕. กรณีที่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยภายในจังหวัดอยู่ระหว่างเตรียมการจะกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนิน ไปในการต่าง ๆ ขอให้พิจารณาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทางที่ปลอดภัยแล้ว จึงพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. กรณีงานพระราชพิธีหรืองานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดขึ้นที่พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระบรมราชานุสาวรีย์หรือพระบรมราชานุสรณ์นั้น ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดข้าราชการไปเฝ้าฯ รับเสด็จ ทั้งนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีและสำนักพระราชวังจะกำหนดและดำเนินการเชิญผู้เฝ้าฯ เอง

๗. กรณีงานพิธีถวายพานพุ่มหรือถวายพวงมาลาพระบรมราชานุสาวรีย์หรือพระบรมราชานุสรณ์สามารถจัดข้าราชการไปร่วมถวายพานพุ่มหรือถวายพวงมาลาได้ โดยให้มีข้าราชการไปร่วมพิธีคราวละไม่เกิน ๓ คน

๘. แจ้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยภายในจังหวัด รายงานการงดหรือเลื่อนการกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินไปในการจัดงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน ตามข้อ ๔ และงาน

กิจกรรมสาธารณะที่สำคัญของหน่วยงานตามข้อ ๒ ในห้วงเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ตามแบบรายงานฯ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) โดยให้ท่านดำเนินการรวบรวมพร้อมส่งให้จังหวัด ทาง e - mail : rayongdirecting@gmail.com ภายในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

๙. แจ้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ภาคเอกชนในจังหวัด ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ และมติที่ประชุม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เกี่ยวกับการจัดงานพระราชพิธี งานพิธี และงานกิจกรรม สาธารณะต่าง ๆ และการกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปในการต่าง ๆ ในช่วงสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - 19) อย่างเคร่งครัดด้วย

ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ - ๓ ได้ที่ www.gad.go.th หัวข้อ “หนังสือสั่งการของกลุ่มงานประสานราชการ พ.ศ.๒๕๖๓” ชื่อเรื่อง “การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินการการจัดงานพระราชพิธีฯ”

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ อนึ่ง สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ พิจารณาดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ)
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร. ๐-๓๘๖๙ ๔๐๐๐

โทรสาร ๐-๓๘๖๙-๔๑๖๐